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Við Siggubæ á Hellisgötu er í Lóðinni tvö lerkitré sem standa þétt upp við húsgafl. Þeim hefur á sínum 
tíma verið plantað eins og oft var mjög nálægt og hafa í áratugi verið hægt að bítandi að berja húsið 
og þá þak kantinn svo verulega sér á. Til að hægt sé að lagfæra bæinn neyðumst við til að fjarlægja 
trén og lækka jarðveg á lóð umhverfis húsið þar sem hann nær upp á bárujárn. Garðurinn er í raun í 
verulegri órækt og tilvalið væri að nýta tækifærið fyrst að málum er orðið svona háttað að endurnýja 
lóðina svo hún sé bænum til sóma. 
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